



ธรณีพิโรธ - สภาพความเสียหายที่เกิดขึ้นจากแผ่นดินไหวขนาด 6.3 ริกเตอร์ โดยมีศูนย์กลางที่ อ.พาน จ.เชียงราย ส่งผลให้ถนนเกิดรอยแยกออกจากกันหลายจุด อาคารและสิ่งก่อสร้างหลายแห่งเสียหายหนัก โดยเฉพาะวัดอุดมวารี ต.ทรายขาว อ.พาน อาคารวิหารและองค์พระพุทธรูปสีขาวขนาดใหญ่ที่ตั้งประดิษฐานอยู่ภายในวัดแตกเสียหายอย่างหนัก

แผ่นดินไหว 6.3ริกเตอร์ เชียงรายเสียหายหนัก ถนนทรุด-เคี้ยวพระหัก

แผ่นดินไหว 6.3ริกเตอร์ เชียงรายเสียหายหนักถนนทรุด-เคี้ยวพระหัก

แผ่นดินไหว 6.3 ริกเตอร์เขย่าหลายจังหวัดภาคเหนือ บ้านเรือนชาวบ้าน โรงแรม
ริ้วถ้วนหน้า เคี้ยวพระองค์ใหญ่หัก-วิหารถล่ม ยอดฉัตรเหนือหลังคาวัดร่องขุนโค้งงอ

อ่านต่อหน้า 4

ศูนย์ข่าวเชียงใหม่ - แผ่นดินไหว 6.3 ริกเตอร์
เขย่าหลายจังหวัดภาคเหนือ ประชาชนหนี
ตายออกมาอยู่ที่โล่งกันไกลหลหล บ้านเรือน
ชาวบ้าน-อาคารโรงแรมริ้วถ้วนหน้า ถ้าม

ถนนสายเชียงใหม่-เชียงรายทรุด เคี้ยว
พระองค์ใหญ่หัก-วิหารถล่ม ยอดฉัตรเหนือ
หลังคาวัดร่องขุน แหล่งท่องเที่ยวดังบิต-โค้ง
งอ "วัดร่องขุน" ได้รับความเสียหายหลายจุด

มีรายงานว่า เมื่อเวลา 18.08 น. วานนี้
(5 พ.ค.) ได้เกิดเหตุแผ่นดินไหวในพื้นที่
ภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย แรงสั่น
สะเทือนรู้สึกได้ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่



เชียงราย ลำพูน และอาคารสูงบางแห่งใน กรุงเทพมหานคร โดยเบื้องต้นรายงานจาก เว็บไซต์ GFZ ของเยอรมนีที่รวบรวมข้อมูล เหตุแผ่นดินไหวทั่วโลก ระบุว่า เหตุแผ่นดินไหวครั้งนี้ วัดแรงสั่นสะเทือนได้ 6.2 ริคเตอร์ ศูนย์กึ่งกลางอยู่ที่พิกัด ละติจูด 19.71 องศาเหนือ ลองจิจูด 99.79 องศาตะวันออก ซึ่งอยู่ในพื้นที่ตำบลแม่ฮ้อ อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย ที่ระดับความลึก 10 กิโลเมตร

ด้านสำนักเฝ้าระวังแผ่นดินไหว กรมอุตุนิยมวิทยา กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ออกประกาศ แจ้งเรื่องแผ่นดินไหวบริเวณตำบลทรายขาว อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย โดยระบุว่า วานนี้เมื่อเวลา 18.08 น.เกิดแผ่นดินไหวมี จุดศูนย์กลางอยู่บริเวณ ตำบลทรายขาว อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย ที่ละติจูด 19.685 องศาเหนือ ลองจิจูด 99.687 องศาตะวันออก ความลึก 7 กิโลเมตร ขนาด 6.3 ริคเตอร์ รู้สึกสั่นไหวในหลายพื้นที่และได้รับรายงานความเสียหายบริเวณใกล้ จุดศูนย์กลางแผ่นดินไหว

ขณะที่ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ (ศภช.) แจ้งว่า เมื่อเวลา 18.08 น. เกิดเหตุ แผ่นดินไหวขนาด 5.8 ริคเตอร์ มีศูนย์กลาง อยู่ที่ อ.พาน จ.เชียงราย ขอให้ประชาชน โปรดอยู่ในที่ปลอดภัย เนื่องจากอาจเกิด อาฟเตอร์ช็อกตามมา ซึ่ง ศภช.จะแจ้งให้

ทราบเป็นระยะต่อไป

แรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหวครั้งนี้ ทำให้ประชาชนที่อยู่ในตึกสูงและภายใน บ้านเรือนในจังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย ลำพูน ลำปาง น่าน และพะเยา ต่างวิ่งหนี ลงจากตึกและออกไปอยู่ในที่โล่งเพื่อเอาตัว รอดกันอย่างโกลาหล ขณะที่เครื่องใช้ภายใน บ้านเรือนของประชาชน เช่น ตู้เย็น ทีวี ได้ ตกลงกับพื้นตามแรงสั่นสะเทือนจนได้รับความเสียหาย

นอกจากนี้ จากการตรวจสอบตัว อาคารบ้านเรือนประชาชนในพื้นที่ภาคเหนือ หลายจังหวัดและพื้นผิวถนนโดยเฉพาะถนน สายเชียงราย-แม่สรวยพบว่าบางจุดมีการ ทรุดตัวและมีรอยแตกร้าวที่พื้นผิวบางส่วน แต่ยังไม่มียานยนต์ได้รับบาดเจ็บ และ เสียชีวิต

วัดร่องชุ่นได้รับความเสียหายหลายจุด

มีรายงานอีกว่าแรงสั่นสะเทือนจาก แผ่นดินไหวครั้งนี้ ทำให้วัดร่องชุ่น ต.ป่าอ้อ ดอนชัย อ.เมือง จ.เชียงราย ที่สร้างโดยนาย เหมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ศิลปินแห่งชาติ ได้รับความเสียหายหลายจุด โดยเฉพาะยอด พระธาตุหลังพระอุโบสถเกิดการหักงอได้ ได้รับความเสียหาย

ชาวบ้านคนหนึ่งใน จ.เชียงราย เปิด เผยว่า ขณะที่ตนกำลังตัดผมอยู่ในร้าน สามารถรับรู้แรงสั่นสะเทือนของแผ่นดิน

ไหวในครั้งนี้ได้ จึงได้รับออกมาจากร้าน และจากการตรวจสอบไปยังบ้านทราบว่า สิ่งของหลายชิ้นที่เป็นแก้วที่ตั้งอยู่บนโต๊ะ ทีวี และตู้เย็นได้ตกลงกับพื้นจนได้รับความเสียหาย

ด้านนายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการ จังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า ยังไม่มีรายงาน ความเสียหายอย่างเป็นทางการจากเหตุ แผ่นดินไหว แต่ได้กำชับให้นายอำเภอทุก พื้นที่ลงพื้นที่สำรวจความเสียหายแล้ว พร้อมยืนยันในส่วนของการมาตรการให้ความ ช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบนั้น มี ขั้นตอนอยู่แล้ว และจะดูแลอย่างเต็มที่ อย่างไรก็ตาม ภายหลังการเกิดเหตุมี ประชาชนหลายพื้นที่ต่างโพสต์ข้อความและ แชรภาพความเสียหายที่เกิดขึ้นผ่านทาง โซเชียลมีเดียโดยที่ จ.เชียงราย ปรากฏภาพ ถนนมีรอยแยกเกิดขึ้นขนาดใหญ่ และมี ภาพสินค้าตามห้างสรรพสินค้าตกลงจากแผง กระจาดกระจาย ขณะที่ตามอาคารและตึกสูง มีรอยร้าวเกิดขึ้นด้วย

ทางด้านนายบูรินทร์ เวชบัณฑิต ผู้ อำนวยการส่วนเฝ้าระวังและติดตามแผ่นดินไหวและสึนามิ กรมอุตุนิยมวิทยา กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ สื่อสาร เปิดเผยว่า แผ่นดินไหวครั้งนี้ สามารถรับรู้ถึงแรงสั่นสะเทือนหลายจุด โดยเฉพาะตามที่สูงในพื้นที่ จ.เชียงราย เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง ขณะที่ตึกสูงในพื้นที่

กรุงเทพมหานคร ก็รับรู้ได้ในบางจุด ทั้งนี้ขอเตือนให้ประชาชนระวังเกิดอาฟเตอร์ช็อกตามมา และยังไม่ให้เข้าไปอยู่ตามอาคารหรือตึกสูงในช่วงนี้ ขณะนี้อยู่ระหว่างการสำรวจความเสียหายที่เกิดขึ้น

ส่วนที่ จ.พะเยา นายชาญณรงค์ พูนวิริยาภรณ์ ชาวบ้านที่อาศัยอยู่บริเวณหน้าวัดศรีโคมคำ ต.เวียง เมืองพะเยา พระอารามหลวงหมู่บ้านคูเมืองพะเยา เล่าว่า ขณะที่ตนนั่งอยู่บนโซฟาในบ้าน รู้สึกได้ถึงความสั่นสะเทือนค่อนข้างแรง ทำให้โซฟาเลื่อนไปมา แต่สิ่งของภายในบ้านไม่ได้รับความเสียหายหรือตกหล่นจากที่สูงขณะที่เพื่อนบ้านในละแวกใกล้เคียงต่างร้องเอะอะโวยวายบอกให้ญาติระวัง เกรงว่าจะได้รับอันตรายจากแผ่นดินไหว

โดยแผ่นดินไหวดังกล่าวเกิดขึ้นประมาณราว 1-2 นาทีที่รับรู้ได้ ขณะที่เพื่อนบ้านต่างบอกว่าไหวแรงจนรู้สึกเวียนหัว จะอาเจียนออกมา แต่ทรัพย์สินสิ่งของไม่ได้รับความเสียหายแต่อย่างใด

ภายหลังจากแผ่นดินไหว ชาวบ้านได้พากันไปสำรวจวัดศรีโคมคำ ซึ่งมีพระเจ้าตนหลวงเป็นองค์ประธาน และโบราณสถานภายในวัด เมืองต้นยังไม่พบความเสียหายเช่นกัน

ขณะที่นายประมวล อุปกิจ ผู้สื่อข่าวสวท.พะเยา กล่าวว่า ขณะเกิดแผ่นดินไหวตนกำลังขับรถยนต์กลับบ้านจากการทำธุระที่ จ.เชียงราย พอถึง อ.พาน ก็รู้สึกว่าการยนต์ของตนเองโคลงเคลงเหมือนยางรถระเบิด จึงรีบจอดรถ แล้วลงไปสำรวจยาง ยางรถก็ยังไม่ปกติ แต่รู้สึกเหมือนแผ่นดินไหว ทรงตัวไม่อยู่ ซึ่งตนเองได้จอดรถข้างทางราว 10 นาที เห็นว่าเหตุการณ์ปกติจึงขับรถกลับบ้านมาต่อ

ด้านนายชูชาติ กีฬาแปง ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา ได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งสำรวจความเสียหายสถานที่ราชการ บ้านเรือนราษฎรว่าได้รับความเสียหายหรือไม่ เพื่อจะเร่งให้ความช่วยเหลือ ต่อไป

เคี้ยวพระองค์ใหญ่หัก-วิหารถล่ม

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ทันทีที่เกิดการสั่นสะเทือนครั้งแรกอย่างรุนแรงได้ทำให้อาคารต่างๆ สั่นไหวอย่างชัดเจน ทำให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ตามอาคารต่างๆ วิ่งออกมาอยู่ ณ ที่โล่งกันอย่างอลหม่าน จากนั้นยังมีการสั่นสะเทือนตามมา หรืออาฟเตอร์ช็อก อีก 5-6 ระลอก จนถึงช่วงเวลาประมาณ 19.50 น.ก็ยังมีแรงสั่นสะเทือนอยู่ ทำให้ข้าวของตามห้างร้าน และบ้านเรือนตกกระจายเสียหายประชาชนหวาดหวั่นกันโดยถ้วนหน้า

เหตุแผ่นดินไหวครั้งนี้ ยังทำให้ถนนสาย อ.แม่สรวย-อ.เวียงป่าเป้า ซึ่งเป็นถนนสายหลักเชื่อมไปยัง จ.เชียงใหม่ ได้รับความเสียหายแตกกร้าว และกลายเป็นหลุมลึกหลายแห่ง โดยเฉพาะบริเวณบ้านหนองแก้วห้อง และหมู่บ้านใกล้เคียงพื้นที่ ต.ดงมะเดะ อ.แม่ลาว พิวถนน และชั้นดินแตกกว้างหลายจุด บางแห่งกว้าง 1-2 เมตร และลึกกว่า 2 เมตร ผู้ใช้รถใช้ถนนต้องใช้ความระมัดระวังอย่างหนัก

ขณะที่บ้านเรือนของประชาชนโดยเฉพาะในเขต อ.แม่ลาว และ อ.พาน ได้รับความเสียหายหลายหลัง โดยตัวอาคารโรงเรียนพานพิทยาคม เสียหาย และที่วัดอุดมวาริ ต.ทรายขาว อ.พาน อาคารวิหารและองค์พระพุทธรูปสีขาวขนาดใหญ่ที่ตั้งประดิษฐานอยู่ภายในวัดแตกเสียหายอย่างหนัก โรงแรมในเขต ต.เมืองพาน อ.พาน แตกกร้าวเสียหายเช่นกัน

ส่วนบ้านเรือนพบว่าเสียหายโดยถ้วนหน้า ซึ่งมีรายงานว่าที่บ้านทุ่งมงคล ต.เมืองพาน อ.พาน และบ้านสันลมจอย ต.ดงมะเดะ อ.แม่ลาว บ้านเรือนได้รับความเสียหายเป็นจำนวนมาก โดยมีอยู่หลังหนึ่งที่พังลงและพลิกกลมาทั้งหลัง แต่ไม่มีผู้ใดได้รับอันตราย เพราะเป็นบ้านที่เพิ่งก่อสร้าง และไม่มีคนอยู่อาศัย

นอกจากนี้ ยังพบรอยแตกแยกของดินบริเวณสะพานข้ามแม่น้ำลาวเขตติดต่อก

อ.พาน และ อ.แม่ลาว เป็นทางยาว และลึกด้วย รวมถึงหลังคาของศาลากลาง จ.เชียงราย ก็ได้รับความเสียหายบางส่วน เช่นเดียวกับวัดร่องชุ่น แหล่งท่องเที่ยวชื่อดังของจังหวัดฯ ที่เบื้องต้นพบว่า ยอดฉัตรเหนือหลังคาวัดบิด-โค้งงออย่างเห็นได้ชัด

หลังเกิดการสั่นสะเทือนนายพงษ์ศักดิ์ วิ่งเสมอ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย. เจ้าหน้าที่สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จ.เชียงราย และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งได้เร่งสำรวจความเสียหายกันตลอดทั้งคืน โดยเฉพาะพื้นที่ อ.พาน และ อ.แม่ลาว รวมทั้งอำเภอใกล้เคียงที่ยังคงมีอาฟเตอร์ช็อกเกิดขึ้นอยู่

นักขอล่าปางหนีตายอลหม่าน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ขณะเกิดแผ่นดินไหวที่มีศูนย์กลางที่ อ.พาน จ.เชียงราย ซึ่งเกิดแรงสั่นสะเทือนอย่างรุนแรงจนประชาชนในหลายจังหวัดในภาคเหนือรับรู้ได้รวมถึงหลายพื้นที่ของจังหวัดด้วยนั้น ทำให้ประชาชนที่กำลังขอขบิ๊งอยู่ในห้างต่างๆ ในตัวเมืองลำปาง ต่างพากันวิ่งหนีตายออกมาอยู่นอกอาคารกันเกือบทั้งหมด คนที่วิ่งหนีออกมาส่วนใหญ่ ระบุว่าเห็นสิ่งของที่วางอยู่บนชั้นวางของภายในห้างหล่นลงมาและรู้สึกถึงแรงสั่นสะเทือนจึงได้วิ่งหนีกันออกมาอยู่ในที่โล่งก่อนเพื่อความปลอดภัย

ขณะที่นายทินกร ทาทอง ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรณีเขต 1 (ลำปาง) ระบุว่า แผ่นดินไหวที่เกิดขึ้น เกิดจากรอยเลื่อนพะเยา ซึ่งถือว่าเป็นหนึ่งใน 14 รอยเลื่อนที่มีพลังของไทย โดยจะพาดผ่าน อ.งาว จ.ลำปาง และ อ.เมืองพะเยา ในแนวทิศตะวันตกเฉียงเหนือ-ตะวันออกเฉียงใต้ทางด้านทิศเหนือของรอยเลื่อนทาสี มีความยาวประมาณ 23 กิโลเมตร และจะรับรู้ได้ไกลถึง 200 กิโลเมตร โดยแรงสั่นสะเทือนที่เกิดขึ้นในประเทศไทยมีขนาดแรงสุด 5.1 ริคเตอร์ เมื่อปี 2551 และไม่เคยเกิดแรงเกิน

กว่านั้น จนกระทั่งวันนี้ที่เกิดแรงสั่นไหวขนาด 6-6.1 ริกเตอร์ ซึ่งถือว่าแรงที่สุดที่เคยเกิดขึ้นในประเทศไทย และเมื่อเกิดขึ้นแล้ว ก็จะมีอาฟเตอร์ช็อกตามมาในพื้นที่เดิมและใกล้เคียง

ดังนั้น จึงขอให้ประชาชนระมัดระวังและให้หากับงาไว้ด้วย โดยเฉพาะบริเวณใต้บันไดที่เป็นคอนกรีตก็จะสามารถช่วยบรรเทาความรุนแรงได้ ส่วนที่เป็นบ้านสองชั้นก็ขอให้อยู่ชั้นล่างและสามารถอพยพออกจากบ้านได้ทันทีเมื่อเกิดเหตุ พร้อมกันนี้ให้ประชาชนเตรียมไฟฉาย และอาหารแห้งไว้ด้วย

ยันเชื่อภูมิพลยังแข็งแรง

นายณัฐจพนธ์ ภูมิเวียงศรี ผู้ช่วยผู้ว่าการโรงไฟฟ้าพลังน้ำ (อดีตผู้อำนวยการเขื่อนภูมิพล) เปิดเผยว่า เหตุแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นนั้นยืนยันว่าเขื่อนภูมิพลไม่มีผลกระทบ และเครื่องตรวจมาตรวัดต่างๆ ไม่สามารถตรวจการสั่นสะเทือน หรือแรงแผ่นดินไหวแต่อย่างใด

ทั้งนี้ แม้ว่าเขื่อนภูมิพลจะตั้งอยู่ระหว่างภูเขาสองลูก บริเวณเขาแก้ว แต่เนื่องจากตั้งอยู่บนแผ่นหินแกรนิตขนาดใหญ่ ทำให้มีความมั่นคง และดูดซับแรงสั่นสะเทือนได้ดี สามารถยืนยันว่า ขณะนี้เขื่อนภูมิพล ซึ่งเป็นเขื่อนคอนกรีตขนาดใหญ่ที่สุดของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีความมั่นคง แข็งแรงอย่างแน่นอน ■